

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๐๑๙.๒/๔๒



สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม และวินัยข้าราชการ

เรียน กระทรวงหรือเทียบเท่า/กรมหรือเทียบเท่า/จังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการและกำหนดการ

๒. แบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

ด้วย สำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดกิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม และวินัยข้าราชการ ในวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมุมมองและแง่คิด เรื่องการประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม การรักษาวินัย ตลอดจนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ รวมถึงแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยกิจกรรมประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การเสริมสร้างวินัยและรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อรองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ (New Normal) โดยได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นองค์ปาฐกถา มอบรางวัลพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตรให้แก่ผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอที่ค้น “เสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมและวินัยข้าราชการ : ข้าราชการพลเรือนต้นแบบ” การเสวนา เรื่อง “การเสริมสร้างวินัยและรักษาจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐเชิงบูรณาการ” และกิจกรรมการศึกษาดูงานออนไลน์ “โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม กิจกรรม ได้แก่ องค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ คณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมและวินัย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค โดยกิจกรรมจะดำเนินการ ณ สถานที่จัดงาน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนเชิญท่าน ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมและวินัย และคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ รวมจำนวน ๗ ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Application Zoom) โดยสามารถลงทะเบียนตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม และวินัยข้าราชการ ตามวัน และเวลาดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวปราศรัยมาศ บุญสิทธิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการ ก.พ.

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๘๖๙ ๖๘๙๓

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๒๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ โครงการและกำหนดการ



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒. แบบลงทะเบียนเข้าร่วม

